



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 2 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,560 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,234,145 ราย เสียชีวิต 34 ราย เสียชีวิตสะสม 8,383 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,605 ราย รักษาหายสะสม 2,222,813 ราย ยังรักษาอยู่ 36,192 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 533,377,047 (+554,746) ราย เสียชีวิต 6,315,523 (+1,336) ราย รักษาหาย 504,228,133 (+535,395) ราย

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. เตรียมสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, mcot)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แถลงภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. เรื่องการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 สู่อุปกรณ์ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยดีขึ้นต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลง การฉีดวัคซีนทำได้ดี สธ. จึงเสนอการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางไปสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย ภายใต้แนวคิด Health for Wealth ใช้สุขภาพสร้างความเข้มแข็งประเทศ มีเป้าหมายเพื่อคืนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคน ผู้ป่วยทุกโรค ได้ใช้บริการตามปกติ โดยเตรียมพร้อมมาตรการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสาธารณสุข เรื่อง Universal Vaccination 2. ด้านการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลรักษาโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก เน้นดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรง ผู้ป่วยอาการรุนแรง และภาวะ Long COVID 3. ด้านกฎหมาย สังคมและองค์กร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะเสนอปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และ 4. ด้านการสื่อสาร ภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโควิดได้ (Living with COVID)

#### 2. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า ,มติชน ,ไทยรัฐ ,เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับหน่วยงานติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ หลัง ศบค. มีมติให้สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มิ.ย. โดยยังต้องผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID 2Plus และ COVID Free Setting ทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่เด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน)



- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมมาตรการสถานบันเทิงย่านสุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กทม. หลัง ศบค.ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดบริการตั้งแต่ 1 มิ.ย. พบว่าร้านที่ได้มาตรฐานจำนวนหนึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการสธ.อย่างเคร่งครัด ส่วนสถานประกอบการยังไม่ได้มาตรฐาน อย่างเร่งเปิดทำให้ได้มาตรฐานก่อน และกำชับให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่ กทม. ยังพบผู้ติดเชื้อ ต้องเฝ้าระวัง ย้ำปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ไม่ประมาทการด้อย่างถก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า ,มติชน ,ไทยรัฐ ,เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน

- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สปคม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม รวมถึงการรักษาความสะอาดภายในสถานบริการ อาบ อบ นวด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการว่าจะมีความปลอดภัยตามที่ ศบค.กำหนด สำหรับปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค มาจากทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการ ย้ำมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อยๆ วัณโรค การใช้สิ่งของร่วมกัน ปัญหาที่กังวลคือการดื่มสุรา อาจเป็นเหตุให้เกิดความประมาท และจะมีการสุ่มตรวจสถานบริการตามระเบียบที่วางไว้อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์มติชน

- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมาถึงต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หากไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ส่วนชาวต่างชาติให้ลงทะเบียน Thailand Pass พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>3. การรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ โปสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์แสดงความคิดเห็นการรายงานสถานการณ์โควิด 19 ในไทยควรเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด โดยพบว่าจำนวนติดเชื้อเมื่อวาน รวม ATK ของไทยสูงเป็นอันดับ 11 ของโลก ในขณะที่เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย แม้ สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.เป็นต้นมาจนทำให้จำนวนที่รายงานลดลงก็ตาม ทั้งนี้ จำนวนเสียชีวิตของไทยคิดเป็น 12.61% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย ดังนั้นไทยควรนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดเหมือนสากลที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ประชาชนในสังคม เพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์จริง และเสริมสร้างความรู้เท่าทัน นำไปสู่การตัดสินใจประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อสถานการณ์</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>ควบคุมการระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ปัจจุบันมีวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการป้องกันโรคฝีดาษวานร ในสหรัฐอเมริกา คือ JYNNEOS สำหรับการป้องกันเบื้องต้น แนะนำให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล งดรับประทานของป่า หรือปรุงอาหารจากสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัตว์ป่าป่วย และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการ ในกรณีที่พบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อฝีดาษวานรแนะนำให้แยกผู้ป่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจของผู้ใกล้ชิด และนำส่งสถานพยาบาลที่สามารถแยกกักตัวผู้ป่วยได้ หลีกเลี่ยงการเลี้ยง หรือนำเข้าสัตว์ป่าจากต่างประเทศที่ไม่ทราบประเทศต้นทาง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า</p> <p>- WHO เผย ตั้งเป้าที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ด้วยการยับยั้งการแพร่เชื้อในมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในยุโรปและในพื้นที่อื่นๆ ในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยทวีปยุโรป ยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดขนาดใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกพื้นที่ระบาดเฉพาะถิ่นในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง ด้านนายฮันส์ คลุง ผอ.ประจำภูมิภาคยุโรปของ WHO กังวลว่าการยกเลิกบังคับใช้มาตรการสกัดโรคโควิด 19 ในการเดินทางระหว่างประเทศและกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง ความกังวลของภาคประชาสังคมบางส่วนต่อการปลดล็อกกัญชา ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ ว่า นโยบายกัญชา สธ.เน้นการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ ไม่ใช่เพื่อความบันเทิง วันนี่ยังย้ำคำเดิมว่าให้ปลดล็อกกัญชาเป็นยา เสริมสร้างสุขภาพที่ดีเป็นหลัก ส่วนการควบคุม พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พิจารณาอยู่ในสภา ส่วนทางกรมอนามัยก็เตรียมประกาศมาควบคุมไม่ให้เกิดการใช้กัญชาก่อความรำคาญ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, อินโฟเควสท์, อปท.นิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, TNN, ch7, mcot, ejan, nation, INN, workpointtoday, plewseengern, isranews, springnews, topnews, kaohoon, pptv, thaipbs, thestandard, ch3plus, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้กัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เสริมรายได้ประชาชนและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กฎหมายปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดจะมีผลบังคับใช้ สธ.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องและใช้อย่างเข้าใจ ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฏ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ประกาศก.สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มิ.ย. 65 ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ปชช.ปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่าน แอปปลูกกัญ และเว็บไซต์ <a href="http://plookganja.fda.moph.go.th">http://plookganja.fda.moph.go.th</a> เพื่อออกใบรับจดแจ้งในวันที่ 9 มิ.ย.65 โดยมี 3 ขั้นตอน คือ 1.ลงทะเบียน 2.จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ 3.รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ ออย.ได้อบรมเจ้าหน้าที่ สสจ./กทม. และ อบจ.ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ผู้สนใจสามารถรับชมวิดีโอวิธีการจดแจ้งทางเว็บไซต์ของ ออย. หรือโทรสอบถาม 1556 กด 3</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัยได้เสนอร่างคำแนะนำของคกก.สาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. .... เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ควบคุมเหตุรำคาญ และเสนอร่างประกาศก.สาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควัน กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. .... ต่อคกก.สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 137-2/2565 วันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่ง คกก.สาธารณสุขเห็นชอบร่างคำแนะนำ ดังกล่าว โดยหลังจากนี้จะชี้แจงกับท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p>	
<p><b>มหกรรมเลิศรสจันทอาหารเป็นยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, เดลินิวส์)  - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “มหกรรมเลิศรสจันทอาหารเป็นยา” ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.จันทบุรี โดยมีเวทีเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น อาหารเป็นยาคาดเศรษฐกิจและสุขภาพเพื่อคนไทย และบูรณาการความรู้วิชาการจากหน่วยงาน สธ., ไซโลทของงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบรรยายเรื่อง “สมุนไพรเป็นอาหาร อาหารเป็นยา” และสาธิตการปรุงอาหารสมุนไพร</p>	-
<p><b>คำเสี่ยงภัยโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus  - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 จำนวน 3 เดือนสุดท้ายของปี 2564 และล่าสุดสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบดังกล่าวให้แก่ สธ. แล้ว แต่ปรากฏว่าบุคลากรในพื้นที่ยังบอกว่า ไม่ได้รับงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยดังกล่าว สธ.ขอยืนยันว่าขณะนี้ได้มีการส่งไปยังคลังจังหวัด โดย นพ.สสจ. เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ และกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ หากงบประมาณที่ลงไปไม่เพียงพอก็ให้ส่งเรื่องมายังส่วนกลางเพื่อขอทำเรื่องเสนอของบประมาณเพิ่ม โดยคาดว่าจะอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน</p>	-